
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT

DYDD IAU, 13 MEDI 2018

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Howells(Cadeirydd)

Cynghorwyr Henshaw, Gavin Hill-John, Parkhill, Robson, Sattar 
a/ac Stubbs

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Gordon a Simmons.  
Dywedodd y Cynghorydd Stubbs y byddai’n hwyr yn cyrraedd.

12 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

Dim.

13 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2018 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

14 :   DIWEDDARIAD AR AELODAETH PWYLLGOR 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Jane Henshaw i’r Pwyllgor.

15 :   SAFLE ARLOESEDD 

Croesawodd y Cadeirydd Mark Jackson, Prifysgol De Cymru – Cyfarwyddwr Dylunio 
a Digidol i’r cyfarfod a dywedodd fod y Pwyllgor yn rhan o ymchwiliad ar hyn o bryd 
sy’n edrych ar yr hyn y dylai rôl y Cyngor fod o ran darparu safleoedd arloesedd a 
gweithdai. Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor â diddordeb clywed persbectif 
Mark Jackson ar hyn, y gwaith mae ei brifysgol yn ei wneud yn yr ardal hon a'r ei farn 
ar rôl y Cyngor. 

Esboniodd y Cadeirydd, er bod hyn yn lleoliad ffurfiol, mai'r bwriad oedd iddi fod yn 
sesiwn sgyrsio yn lle sesiwn Cwestiwn ac Ateb ffurfiol, felly croesawyd cyfraniadau 
ac awgrymiadau o bynciau a meysydd nad ydynt o bosibl wedi’u gofyn yn 
uniongyrchol. 

Esboniodd Mark Jackson fod yn ei rôl fel y Cyfarwyddwr Dylunio a Digidol ei fod yn 
gyfrifol am gyrsiau megis Dylunio, Darlunio, Ffasiwn, Ffotograffiaeth a dylunio Gemau 
Cyfrifiadur, gyda mwy na 1500 o fyfyrwyr, o Gymru’n bennaf.  Gobeithio y byddai 
myfyrwyr yn aros yng Nghaerdydd ar ôl graddio, mae’r holl fyfyrwyr bellach ar un 
campws sy’n gadarnhaol iawn ac yn fywiog, ar hyn o bryd mae'r sgoriau boddhad 
uchaf wedi’u cael ac mae llawer o gyffro am arloesedd a buddsoddiad. 

Nodwyd fod myfyrwyr â rhan fawr yn y diwydiannau creadigol, sydd yng nghanol y 
Ddinas ac ardal y Bae yn bennaf ac o ganlyniad mae myfyrwyr yn aros yn bennaf yn 



yr ardal daearyddol honno gan fod y seilwaith a'r mecanweithiau cymorth eisoes yno 
ac wedi'u cyfyngu braidd i'r rhan honno o'r Ddinas.

Nododd Mark Jackson fod y lleoedd gweithdy ac arloesedd posibl a redir gan 
Gaerdydd allan o'r ardal hon ac nad ydynt yn addas i'w fyfyrwyr am y rhesymau 
canlynol: nid oes trafnidiaeth gan fyfyrwyr; maent yn hoffi'r cyswllt lleol â’u darlithwyr; 
ac mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi’i Alumni cyhyd â bod ei angen arnynt. 
Ychwanegodd, ar ôl graddio, y gall myfyrwyr gael ychydig o fisoedd anodd yn aml ac 
maent yn defnyddio Campws y Brifysgol i ymwreiddio syniadau a defnyddio cymorth 
staff dros yr haf cyn i'r israddedigion ddechrau.  Mae angen le digidol arnynt gan eu 
bod yn gweithio’n bennaf o’r gliniaduron a’r ffonau symudol.  Ar hyn o bryd mae rhai 
myfyrwyr yn defnyddio'r Tramshed, a lleoliadau yn y Bae, mae rhai yn rhentu 
lleoliadau a rennir a siopau coffi. Mae angen lleoedd ar gyfer mynediad at wybodaeth 
ac i gynnal sgyrsiau, hyd yn oed os yw’r rhain yn ddigidol; yn achlysurol mae angen 
lle ffisegol am beiriannau argraffu 3D ac ati. Fodd bynnag, yr hyn sy’n bwysig iawn 
yw’r lle i gael fynediad at wybodaeth.

Gwahoddwyd yr aelodau gan y Cadeirydd i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau.

Gofynnodd yr aelodau am farn y Brifysgol ar Gaerdydd o ran creadigrwydd ac 
arloesedd.  Credodd Mark Jackson ei bod y gorau y mae erioed wedi bod, teimlwyd 
yn gyffrous ac yn gyffyrddadwy i fyfyrwyr gydag egni sy’n gweddu’r sector creadigol.  
Ychwanegodd y teimlodd am y tro cyntaf fod pethau’n gyson rhwng Addysg a'r 
Diwydiant.  Credodd fod sîn gymdeithasol Caerdydd yn addas i fywyd myfyrwyr; ac 
roedd wedi derbyn adborth cadarnhaol gan Fyfyrwyr Tramor.  Credodd fod myfyrwyr 
yn teimlo'n hapus ac yn hyderus yn y Ddinas ac roedd teimlad bod rhywbeth cyffrous 
yn digwydd.  Mae myfyrwyr sy’n cymudo yn lle byw yng Nghaerdydd yn cael profiad 
gwahanol fodd bynnag.

Gofynnodd yr aelodau faint mwy o le arloesedd a gweithdy sydd ei angen yn yr ardal 
ddaearyddol i helpu myfyrwyr pan fônt yn dechrau eu busnesau am y tro cyntaf.  
Siaradodd Mark Jackson am leoedd lleoliadau gan ddweud na fyddai lleoedd o 
gwmpas Caerdydd yn gweithio, bod angen iddynt fod yn yr ardal rhwng Campws y 
Brifysgol a’r Bae, mae’r clwstwr a’r gymuned yn gyrru arloesedd mewn ffordd nad 
ydynt mewn sectorau eraill o bosib.  Yn aml mae myfyrwyr yn gweithio ar eu pen eu 
hunain ac mae angen iddynt fod yng nghwmni pobl creadigol eraill i gael synergedd, 
maent hefyd yn gweithio ar fodel gwahanol, gweithio gyda’r nos a chael bwlch llai 
rhwng eu bywyd cymdeithasol a gwaith.

Gofynnodd yr aelodau am yr hyn sydd ei angen i gefnogi Arloesedd, megis 
mecanweithiau ariannu ac ati.  Dywedodd Mark Jackson fod pobl ifanc yn greadigol 
iawn, yr her yw cymryd y creadigrwydd hwnnw a’i fasnacheiddio yn incwm go iawn; 
dyna pryd mae’n dod yn fusnes.  Mae angen cyngor busnes sy'n siarad iaith 
greadigol.  Mae llawer o gymorth gan y Cyngor, y Sector Banciau a Phrifysgol ond yr 
hyn sydd ei angen yw mentora i fynd â'r myfyrwyr i'r cyflwyniadau hyn a thu hwnt, i 
roi cyngor i fusnesau am sut i ymestyn ac atgyfnerthu.  Ychwanegodd bod 
digwyddiadau rhwydweithio’n fywiog yng Nghaerdydd ar y funud ac mae hyn wedi 
tyfu dros y 2 flynedd ddiwethaf.



Gofynnodd yr aelodau a fyddai’r Brifysgol neu gorff allanol yn darparu’r mentora.  
Credodd Mark Jackson y gallai’r ddau ohonynt ei ddarparu ond gan fod yn rhaid i 
fyfyrwyr adael y Brifysgol ar ryw adeg, ni ddylai'r holl gymorth gael ei roi ganddi. 
Byddai’n dda cael pobl greadigol lwyddiannus yn mentora pobl greadigol sy'n 
dechrau gan fod angen mwy o gyngor yn ystod 2il a 3edd blynedd busnes. 

Gofynnodd yr aelodau beth oedd y rheswm dros y coridor o'r Brifysgol i'r Bae.  
Esboniodd Mark Jackson fod y myfyrwyr yn gweld llinell i lawr i'r Tramshed o’r Sgwâr 
Canolog ac gweld hon fel llwybr i'r Bae, credodd y byddai hyn yn cael ei gryfhau pan 
fo'r BBC yn symud i mewn.  Ychwanegodd fod myfyrwyr yn cynnal arddangosiadau 
bob blwyddyn a bod y lleoliadau ar gyfer y rhain wedi symud o Ganol y Ddinas i ardal 
y Bae gan eu bod yn credu bod math y bobl sy'n mynychu yn byw yn yr ardaloedd 
creadigol yn ardal y Bae.

Gofynnodd yr aelodau a oes gan y Cyngor rôl i ddarparu safleoedd i'r myfyrwyr eu 
defnyddio ac os felly, beth fyddai eu golwg?  Dywedodd Mark Jackson fod nifer o 
leoedd ar y rhestr yn ei synnu ac nad yw’n gwybod y lleoedd a’i fod yn credu na 
fyddai ei fyfyrwyr yn eu defnyddio.  Ond roedd am gefnogi’r cyswllt â’r Cyngor ond 
mae angen i’r lleoedd gael eu targedu o ran lleoliad, y deallodd ei fod yn anodd iawn 
gan mai tir pwysig oedd yr ardal.  Ychwanegodd fod yr un peth yn digwydd yn rhywle 
arall ac wrth i ardaloedd gael eu gwella a’u hadnewyddu mae’r diwydiannau 
creadigol yn symud allan.

Gofynnodd yr aelodau a oes gan y Cyngor rôl mewn hwyluso rhwydweithiau mwy 
a/neu fentora.  Dywedodd Mark Jackson fod y Cyngor yn cydweithio gyda'r 
Prifysgolion mewn ffordd wahanol i'r gorffennol.  Ychwanegodd nad oes gan y bobl 
sy’n gwirfoddoli i fod yn fentoriaid gyswllt gyda diwydiannau creadigol yn aml iawn, ac 
mae hyn yn ei wneud yn anodd iddynt ychwanegu gwerth neu siarad yr un iaith â 
phobl greadigol.   Mewn theori, gallai'r Cyngor gefnogi digwyddiadau rhwydweithio, 
ond gallai fod yn anodd gan fod y rhan fwyaf o'r rhain yn tueddu o fod yn 
ddigwyddiadau dros dro anffurfiol mewn barau a siopau coffi.

Gofynnodd yr aelodau sut gallai’r Cyngor, busnesau a Llywodraeth Cymru weithio’n 
well i gefnogi arloesedd.  Esboniodd Mark Jackson nad yw myfyrwyr yn aml yn deall 
y wahaniaeth rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru, felly mae angen i’r wahaniaeth 
hwn fod yn fwy gweladwy.  Mae hefyd angen ymgysylltu’n fwy â datblygu’r 
cwricwlwm a chymryd rhan fwy ynddo.

Gofynnodd yr aelodau i Mark Jackson, o’i brofiadau ef ym Mhrifysgolion eraill, a yw 
wedi gweld sut mae Awdurdodau Lleol eraill yn cefnogi Arloesedd.  Dywedodd Mark 
Jackson ei fod yn mynychu cynadleddau ac yn edrych ar arfer gorau.  Yn Bath, 
darparwyd hen unedau ffatri fel unedau dechrau busnes ar gyfer Ymarferwyr Celf 
pan adawon nhw'r Brifysgol.  Ym Manceinion a Leeds cynigiwyd hen warysau fel 
lleoedd rhydd, ond blynyddoedd yn ôl oedd hyn ac roedd yr amser iawn a’r egni iawn 
ac roedd y synergedd yn bresennol ac roedd gan y Cyngor leoedd ar gael.

Gofynnodd yr aelodau beth sy’n gwneud i israddedigion adael y Ddinas.  Esboniodd 
Mark Jackson mai gost byw pan adawn nhw’r Brifysgol oedd y rheswm, yn aml iawn 
mae myfyrwyr yn aros yn Neuaddau Preswyl am 3 blynedd y cwrs ac ni allant 
fforddio byw yn y Ddinas pan fônt yn graddio.



Gofynnodd yr aelodau a yw Caerdydd yn colli entrepreneuriaid a chynyrchyddion 
arian posibl o ganlyniad i hyn.  Atebodd Mark Jackson, ‘Ydy, o bosibl’, gan fod rhai 
myfyrwyr, pan fônt yn graddio, yn symud adref gyda’r teulu ac gall y bwrlwm 
creadigol chwalu.

Diolchodd y Cadeirydd i Mark Jackson am ddod ac am ei gyfraniadau gan ddweud y 
bydd y rhain yn helpu’r Pwyllgor i siapio ei adroddiad terfynol ar y materion hyn, y 
mae’n bwriadu ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor ym mis Medi. Ychwanegodd y 
Cadeirydd y bydd y Pwyllgor yn anfon nodiadau o'r cyfarfod ato fel y caiff y cyfle i 
wirio eu cywirdeb.

16 :   RHAGLENNU GWAITH A DARLLEDU GWE 

Dywedwyd wrth yr aelodau fod yr eitem hon yn galluogi’r Pwyllgor i ystyried a oes 
angen unrhyw ddiwygiadau pellach i’w raglen waith drafft a nodi pa eitemau y mae'n 
yn credu eu bod yn haeddu cael eu gwe-ddarlledu.

Siaradodd y Swyddog Craffu yr aelodau trwy’r rhaglen waith, gan amlinellu unrhyw 
ddiwygiadau wedi’u gwneud ers y fforwm rhaglennu gwaith ym mis Gorffennaf a 
diweddaru'r aelodau ar bob mater.

O ran gwe-ddarlledu, edrychodd yr aelodau ar bob pwnc a chredon nhw fod y 
pynciau canlynol o fudd y cyhoedd a dylent gael eu gwe-ddarlledu:

Asedau Hanesyddol; Papur Gwyn Datblygu Economaidd; Arena Dan Do; Gorsaf 
Fysus; GLL; Y Metro a’r Fargen Ddinesig.

PENDERFYNWYD: 

I. cymeradwyo’n ffurfiol y rhaglen waith
II. cymeradwyo’n ffurfiol yr enwebiadau ar gyfer y grwpiau gorchwyl fel y Cyng. 

Howells, y Cyngor G Hill-John a'r Cyngor Robson ar gyfer y grŵp gorchwyl a’r 
Cyng Henshaw, Gordon a Parkhill ar gyfer yr Ymchwiliad Digwyddiadau.

III. trafod y rhestr o eitemau i’w gwe-ddarlledu gyda’r Cadeiryddion Craffu eraill, 
Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd a’r Pennaeth Cyfathrebu.

17 :   PERFFORMIAD: PAPUR BRIFFIO – DATBLYGU ECONOMAIDD 

Dywedodd y Cadeirydd fod yr adroddiad hwn yn rhoi cyfle i’r aelodau i ystyried y 
dangosyddion perfformiad datblygu economaidd wedi’u hadrodd i rai o ddinasoedd 
craidd eraill ac i ystyried y ffordd ymlaen o ran monitro perfformiad datblygu 
economaidd.

Atgoffodd y Swyddog Craffu yr aelodau iddynt nodi yng nghyfarfod blaenorol y 
pwyllgor fod nifer y dangosyddion wedi lleihau ar gyfer 2018/19 a dywedwyd wrth yr 
aelodau fod hyn oherwydd y gwaith y gall y Cyngor ei ddylanwadu’n uniongyrchol.  
Rhoddwyd i’r Swyddog Craffu’r dasg o edrych ar ba ddangosyddion mae 
Awdurdodau Lleol eraill yn eu defnyddio.

Amlinellodd yr adroddiad dinasoedd craidd cymaradwy oedd wedi’u grwpiau’n deby i 
Gaerdydd.  Dywedwyd wrth yr aelodau nad oedd Caerdydd yn methu unrhyw 
gategorïau ond efallai y bydd am edrych ar sylwedd y wybodaeth a roddwyd.



Cytunwyd y byddai’r aelodau yn ystyried yr adroddiad yn Atodiad A yr adroddiad a 
rhoi adborth i’r Cadeirydd a fyddai wedyn yn dechrau trafodaethau gyda swyddogion 
Datblygu Economaidd am y wybodaeth a fyddai o ddefnydd go iawn wrth fynd 
ymlaen.

18 :   MATERION BRYS (OS O GWBL) 

Dim.

19 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Bydd cyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ar 11 Hydref 2018 am 
5.00pm, Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir.

Daeth y cyfarfod i ben am 6.25 pm


